

เคล็ดลับ

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2544

ฉบับที่ 18, 965

หน้า 28



ปานตัด-งานเย็บ-งานปั้น-งานตกแต่ง ฯลฯ เป็นงานฝีมือที่ใครต่อใครมักจะมองว่าเป็นงานยาก น่าเบื่อหน่าย และเสียเวลา

งานศิลป์จาก 'แป้งข้าวเหนียว'

ในทางตรงข้าม จะพบว่าน้อยคนนักที่สามารถจะทำงานประเภทต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนและใจรักแบบนี้ได้

แม้ว่ารายได้จะไม่มาก แต่คนทำก็มีความสุขใจ

เพราะมีคนอื่นมาชมผลงาน และซื้อติดไม้ติดมือกลับไป

อรทัย จุ่มศรี ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยางค์ เลขที่ 94/2 หมู่ 1 บ้านยางหย่อง ต.ยางหย่อง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โทร. 0-3246-1191 หรือ 0-1758-4666 บอกว่า ตั้งกลุ่มมาตั้งแต่ปี 2538 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 38 คน ซึ่งกิจกรรมของกลุ่มฯนั้นคือ งานประดิษฐ์จากแป้งข้าวเหนียว

"ส่วนตัวเป็นคนชอบงานอะไรที่หลากหลาย โดยเฉพาะในเรื่องงานฝีมือเพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งที่มาของการปั้นแป้งข้าวเหนียวเกิดขึ้นจากไปอ่านในนิตยสารขวัญเรือน ซึ่งลงตีพิมพ์เรื่องนี้ไว้ ประกอบกับช่วงนั้นว่างงานด้วย จึงลองทำดู ตอนแรกก็ลองทำแจกเพื่อน ๆ ญาติ ๆ ก่อน ภายหลังปรากฏว่ามีคนชอบและสั่งซื้อเข้ามาเราจึงยึดเป็นอาชีพได้เลย"

อรทัย บอกว่า งานปั้นแป้งข้าวเหนียวไม่

สุภารัตน์ ยอดศิริวิชัยกุล/รายงาน

ยากหากใจรักและอดทน และรายได้

ได้ค่อนข้างจะดีเพราะว่าต้นทุนการผลิตนั้นถูกกว่าการใช้วัสดุชนิดอื่น เช่น แป้งหอมดินมะลิ

อุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงไม่กี่อย่าง อาทิ กรรไกร คีมเล็ก ปากกามจิก ลวด ฯลฯ

แต่สิ่งที่เป็นหัวใจของงานคือแป้งข้าวเหนียว เพราะงานจะออกมาสวยหรือไม่สวยนั้นขึ้นอยู่กับแป้งเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องมีกลิ่นเมล็ดกลับในการนวดแป้ง

เริ่มจากตั้งกะละมัง ใสไฟปานกลาง เทกาวลาเท็กซ์ 1 ขวดใหญ่ (32 ออนซ์) เคี้ยวไปเรื่อย ๆ จนกาวเดือด จากนั้นเปิดไฟ เทแป้งข้าวเหนียวลงไปคลุกให้เข้ากัน การที่เทแป้งลงไปนั้นจะเป็นการทำให้กาวเย็น เมื่อจับดูว่าแป้งเย็นแล้วก็ยกขึ้นได้เลย หากต้องการให้แป้งเป็นสีอะไรก็ใส่สีผสมอาหารลงไปได้ จากนั้นนำขึ้นมานวดเพื่อให้เนื้อกาวและแป้งเป็นเนื้อเดียวกัน

การนวดนั้นสำคัญมากแป้งจะดีหรือไม่อยู่ตรงที่นวดนี่เอง ซึ่งแป้งที่ได้จะต้องไม่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไป เมื่อนวดเสร็จแล้วต้องนำแป้งเก็บไว้ในถุงพลาสติกหรือภาชนะที่สามารถกันลมได้ ไม่อย่างนั้นแป้งจะแข็งใช้ไม่ได้เลย

วิธีการปั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ปั้นจะต้องหมั่นทาโลชั่นที่มือด้วย มิฉะนั้นแป้งจะเหนียวติดมือ ทำให้ปั้นได้ยาก

ราคาขายมีตั้งแต่ชิ้นละ 1-150 บาท แล้วแต่ลักษณะของชิ้นงาน

งานศิลปะแบบนี้ยังเป็นที่ต้องการของคนชอบ "ศิลปะ" มีเวลาว่างหัดฝึกปรือฝีมือ ถือเป็นอาชีพได้ในอนาคต...!